

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Thực hiện Kế hoạch số 657-KH/ĐU ngày 27/03/2024 của Đảng bộ Sở LĐTBXH Sơn La về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 42-NQ/TW). Đảng bộ bộ phận Cơ sở Điều trị nghiên ma túy tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW; Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 22/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 191-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Kế hoạch 657-KH/ĐU ngày 27/03/2024 của Đảng ủy Sở LĐTBXH Sơn La, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy các Chi bộ, đảng viên, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

2- Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW với các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả gắn với tiếp tục thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đề cao tính chủ động, sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

3- Cụ thể hoá các quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết số 42-NQ/TW, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ thực tiễn của đơn vị; thường xuyên bổ sung, cập nhật những nhiệm vụ, giải pháp mới trong quá trình triển khai thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

II. MỤC TIÊU

1- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận trong việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở LĐTBXH về đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên, viên chức và người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

2- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các Chi bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chính sách xã hội.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chính sách xã hội trong giai đoạn mới cho đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.

2- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách xã hội đảm bảo đúng, đủ, kịp thời các chế độ liên quan đối với viên chức, người lao động và học viên đang điều trị cai nghiện tại Cơ sở đúng pháp luật.

3- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, số hóa quy trình quản lý và tổ chức thực hiện chính sách xã hội tại đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường vai trò giám sát của đảng viên, viên chức và người lao động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, các quy định về chính sách xã hội. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trục lợi chính sách xã hội.

4- Thực hiện tốt quy trình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo quy định của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác cai nghiện ma túy. Phối hợp tốt với các đơn vị, lực lượng chức năng trong công tác tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn cơ sở đặc biệt trong những ngày lễ, tết, xây dựng kế hoạch phòng chống bạo động, bạo loạn, trốn chạy đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại Cơ sở.

5- Thực hiện tốt công tác xã hội liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. Trong đó nâng cao chất lượng khám và điều trị đối với học viên, các dấu hiệu rối loạn tâm thần, bệnh cơ hội... phòng ngừa dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động dạy văn hóa, tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách, học tập các chuyên đề: giáo dục công dân, sức khỏe và cộng đồng, pháp luật, đạo đức, truyền thống dân tộc và chuyên đề phù hợp. Tổ chức các hoạt động lao động trị liệu, các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, học nghề cho học viên đang chữa trị cai nghiện ma túy tại Cơ sở. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cai nghiện; hướng dẫn người cai nghiện ma túy xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng cho học viên được tiếp cận với hệ thống trợ giúp xã hội, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho học viên sắp hết thời gian chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở.

6- Các tổ chức đoàn thể nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên thực hiện tốt các chính sách xã hội, khuyến khích các cá nhân tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ quỹ nhân đạo, trợ giúp xã hội, cứu trợ khẩn cấp... thường xuyên lắng nghe, phản ánh, phối hợp giải quyết tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của hội viên tạo sự đồng thuận của hội viên, đoàn viên, viên chức và người lao động trong thực hiện đường lối, chủ

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách xã hội và tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong công tác xã hội.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 42-NQ/TW; Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 22/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 191-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Kế hoạch 657-KH/ĐU ngày 27/03/2024 của Đảng ủy Sở LĐTBXH Sơn La và kế hoạch này tại đơn vị.

2- Các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 42-NQ/TW và các Kế hoạch của Đảng ủy cấp trên về tiếp tục đổi mới, nâng cao chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đến toàn thể hội viên, đoàn viên thực hiện.

3-Giao Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 42-NQ/TW, các Kế hoạch của Đảng ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động; Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao lựa chọn hình thức phù hợp để xây dựng kế hoạch bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc thực hiện và đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng và hàng năm về Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận (*Đ/c Nguyễn Danh Toan - ĐUV*) theo dõi tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Đảng bộ Sở LĐTBXH(b/c);
- Các chi bộ trực thuộc,
- Các đồng chí BCH ĐBBP,
- Lưu Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Đoàn Văn Tú